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รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 

ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

        นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน  เป็นประธานที่ประชุม   

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายอลงกต ตังคะวานิช สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน เลขานุการ 

2 นายบุญมี   แจ่มแจ้ง ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุอำเภอน้ำยืน กรรมการ 

3 นายสมพงษ์    คำศรี ประธานชมรมสวนผลไม้อำเภอน้ำยืน กรรมการ 

5 นายเปลี่ยน     แก้วจันทร์ ประธานชมรม อสม.อำเภอน้ำยืน กรรมการ 

6 นายสมนึก      เขียวอ่อน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน กรรมการ 

7 นายพีรดนย์   โรจน์จิรหิรัญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ แทนท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน 

8 นางบุญยัง     ทาราทอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แทนเกษตรอำเภอน้ำยืน 

9 นางวัฒนา       แผ่นผา ประธานตลาดประชารัฐ                                    กรรมการ 

10 นางกัปปิยะ     ปาณิวรรณ   ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  กรรมการ 

11 นายกณวรรณ์  สุทธัง ครู กศน. อำเภอน้ำยืน แทน ผอ.กศน. 
12 นางสาวปาณิศรา ยานิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
13 น.ส.ยุวดี         ศรีรวัตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ทีม ผช.เลขานุการ 
14 น.ส.วาสนา ศรีพูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทีม ผช.เลขานุการ 
15 น.ส.ศิริลักษณ์ มหาลี ผอ.รพ.สต.โนนสูง ทีม ผช.เลขานุการ 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 พ.ต.อ.สุพจน์    จงอุตส่าห์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน กรรมการ 
2 น.ส.กมลรัตน์   ปัดถาสาย ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตร ี

อำเภอน้ำยืน 
กรรมการ 

3 น.ส.นันท์นภัส   สุวรรณา พัฒนาการอำเภอน้ำยืน กรรมการ  
4 นายวัลลี        ผวิหอม   นายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน กรรมการ 
5 นางนภัสสร     บุญญา   คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา 

บทบาทสตรี    
กรรมการ 

6 นายบึงกาฬ    พวงบุตร กำนันตำบลบุเปือย กรรมการ 
7 นายสมศักดิ์    บุญประชม ประธานชมรมคนรักน้ำยืน กรรมการ 
8 นายสมนึก      เขียวอ่อน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน กรรมการ 
9 นายสา          สีลากุล ประธานเครือข่ายสถานศึกษา กรรมการ 
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/วาระท่ี 1… 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

          1. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2567 ให้เป็นปัจจุบัน 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 

          - ไม่มี 

วาระท่ี 3 ติดตามรายงานการประชุม  

         - มติที่ประชุมรับรอง 

วาระท่ี 4 วาระเพื่อพิจารณา 
         4.1 นำเสนอประเด็น พชอ. ปี 2567 โดย นางสาวปาณิศรา ยานิพันธ์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
ผู้ช่วยทีมเลขานุการ พชอ. มีรายละเอียด ประเด็น การนำเสนอ ดังนี้ 

1) สรุปการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)  ปีงบประมาณ 2567 
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

             อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2567 

          3) วางแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเด็น พชอ.ปี 2567 

              หมายเหตุ* เอกสารการนำเสนอตามรายละเอียดแนบท้าย 

สรุปการดำเนินการของประเด็น พชอ.ปี 2567 ทั้งหมด จะดำเนินกิจกรรมในรูปแบบเดิมที่มีกิจกรรม/แผนงาน
โครงการ ทางท่ีประชุม คณะกรรมการทุกท่านสามารถเพ่ิมเติมกิจกรรมที่เห็นควรมีการดำเนินการได้ 

         4.2.1 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

(พชอ.)  เสนอเกี ่ยวกับ การเปลี ่ยนแปลงประเด ็น จากประเด ็นเด ิม ในปี 2566 คือ 1) คนน้ำย ืนพัฒนา 

คนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2) หมู่บ้านสะอาด (บ้านสวยเมืองสุข) 3) การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เปลี่ยนเป็น 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเด็น พชอ. ดังนี้ 1.คนน้ำยืนสุขภาพดี (เน้นการดำเนินงานด้านภัยคุกคาม,ภัยสุขภาพ,

สารเคมี,อาหาร,ออกกำลังกาย) 2.บ้านเมืองสะอาด ปลอดภัย (เน้นการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุ ,ยาเสพติด,อบายมุข,

อาชญากรรม,สาธารณภัย,ขยะ) 3.พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (เน้นการดูแลในกลุ่มเปราะบาง แรกเกิด-

เสียชีวิต ,การศึกษา) 
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เป็น  
         4.2.2 นพ.ชัยวัฒน์    ดาราสิชฌน์  ผอ.รพ.น้ำยืน เสนอให้มีการแยกประเด็นการช่วยเหลือในประเด็น 

คนน้ำยืนขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในส่วนของการดูแลช่วยเหลือแต่ละด้านควรมี
หลายภาคส่วนที่ดำเนินการร่วมกันถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาในประเด็นนี้ได้ 

         4.2.3 ตัวแทนเกษตรอินทรีย์  เสนอควรให้มีการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่ อง รวมทั้งให้มีการ
รณรงค์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสารเคมีให้ครอบคลุม และการทำปุ๋ยอินทรีย์ในโรงเรียน โดยให้เด็กนักเรียนนำขยะ
อินทรีย์จากบ้านมาที่โรงเรียนเพื่อทำปุ๋ยร่วมกัน โดยจะมีเกษตรอำเภอเป็นผู้สอนวิธีทำปุ๋ย และหลังจากดำเนินการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เสร็จเรียบร้อย จะนำปุ๋ยให้ผู้ปกครองไปใช้ในครัวเรือน และควรส่งเสริมกิจกรรมขยะทองคำ 
                   4.2.4 คุณบุญมี  แจ่มแจ้ง  ประธานชมรมผู้สูงอายุ  เสนอ  อยากให้มีกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ มีการ
เก็บเงินค่าศพเหมือนสมาคมทั่วไป หากผู้สูงอายุชีวิตเสียชีวิตจะได้มีเงินช่วยเหลือ 

         4.2.5 ตัวแทนจาก กศน. เสนอเพิ่มเติมประเด็น คนน้ำยืนขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง เด็กอ่านเขียนไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง , หมู่บ้านเมืองสะอาด ควรมอบหมาย
ให้กับเทศบาลน้ำยืน/สีวิเชียร , ประเด็นกลุ่มเปราะบาง จะมีอาสาพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้งบประมาณ
มาสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส 40 ,000 บาท โดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นเลขานุการ , ส่วนในเรื่องของการศึกษา
ผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการจัดทำโครงการเรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุเสนออยากให้
คณะกรรมการ พชอ.มามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคมผู้สูงอายุทำเหมือนสหกรณ์  เช่น หากมีผู้สูงอายุเสียชีวิต สามารถ
จ่ายเงิน 3000/ 5000/ 10,000 บาท  เป็นต้น ซึ่งภาพรวมคือการดูแลคนอำเภอน้ำยืน ไม่ทอดทิ้งกัน 

            สรุปประเด็นปัญหาที่ทางคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเสนอในวาระประชุมที่จะ

ดำเนินการแก้ไขในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ปี 2567 จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
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มติที่ประชุม : คณะกรรมการ พชอ.ลงมติเห็นชอบ 

    

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
           - ไม่มี 
 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

(ลงชื่อ)              ผู้บันทึกการประชุม            

                (นางสาวปาณิศรา ยานิพันธ์)                                           

                 พยาบาลวิชาชพีชำนาญการ                                                         

 

 

                       (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายสากล สีทากุล) 

 สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน 
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ภาพกิจกรรม 
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